

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
“Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022,
góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên : Nguyễn Thị Quỳnh Thu
Sinh ngày: 11/11/1984
Giới tính: Nữ
Quê quán: Hoàng Quý, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
Trú quán: Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Đơn vị công tác: Phòng Tổng hợp Thư ký - Văn phòng Bộ Nội vụ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng, Phó Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ủy ban
Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Bộ Nội vụ
Học hàm, học vị: Thạc sĩ Chính sách công

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao đảm nhận

Là Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Bộ, trong 5 năm vừa qua (2018-2022) tôi được giao đảm nhận nhiệm vụ thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ sự chỉ đạo, điều hành Lãnh đạo Bộ; chuyên viên giúp việc Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (từ 01/10/2020 đến nay).

2. Thành tích đạt được của cá nhân

a) Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao từ năm 2018 đến nay

Từ năm 2018 đến nay: đã kịp thời tham mưu ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ làm cơ sở để Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở đó, tôi đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện Chương trình công tác và các nhiệm vụ được giao bổ sung; thường xuyên tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Trước yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; chuyển phương thức chỉ đạo, điều hành từ mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ phục vụ, đòi hỏi công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra phải được tăng cường hơn nữa, kiểm tra phải thực chất, quyết liệt, phương pháp, cách thức phải được thay đổi để đáp ứng yêu cầu, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ngày 23/9/2016 đã tham mưu Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 3456/QĐ-BNV thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng giao các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Đến nay, đã tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác báo cáo Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch kiểm tra và tổ chức hơn 50 cuộc kiểm tra tại 100% các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Thông qua kiểm tra đã tạo chuyển biến tích cực trong việc tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các nhiệm vụ được giao; hạn chế tình trạng để sót việc, đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị chủ trì và phối hợp; đồng thời, đã tổng hợp phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ của Bộ trưởng; trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

Tham mưu, xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành tháng, quý, năm gửi Văn phòng Chính phủ theo quy định; báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Bộ Nội vụ; các báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao Bộ Nội vụ gửi các bộ, ngành theo quy định.

Từ ngày 01/10/2020, ngoài thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp, tôi được giao nhiệm vụ Chuyên viên giúp việc 01 đồng chí Lãnh đạo Bộ Nội vụ. Tôi đã nỗ lực, phấn đấu và cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Bản thân luôn cố gắng, sắp xếp thêm thời gian để phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo Phòng với khả năng cao nhất, đảm bảo tiến độ, cũng như chất lượng. Trong công việc hàng ngày, tôi luôn ý thức lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Trao đổi, phối hợp với đồng nghiệp khi xử lý công việc liên quan.

Bên cạnh đó, với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ Tổng hợp – Thư ký, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Bộ, tôi đã tham mưu cho đồng chí Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Bộ triển khai các Nghị quyết, quy định, kết luận...theo quy định của Đảng.

b) Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Có ý thức rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, nhận thức đúng đắn, lập trường tư tưởng vững vàng; không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện và đã chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Luôn chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Có lối sống lành mạnh, có ý thức giữ gìn đạo đức công vụ của người công chức; có tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí và chống các biểu hiện tiêu cực tại Cơ quan, đơn vị.

Đoàn kết, hoà nhã, giữ mối quan hệ phối hợp công tác tốt với đồng nghiệp trong Phòng và trong cơ quan; luôn trung thực, khách quan; có ý thức quan tâm, động viên, chia sẻ với đồng nghiệp, giữ thái độ đúng mực, chân tình.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động quần chúng, các công tác xã hội tại nơi làm việc và nơi ở.

Tinh thần học tập nâng cao trình độ: Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu những quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; luôn có ý thức tự học tập, tự rèn luyện; tích cực tham gia các buổi phổ biến giáo dục pháp luật, các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức để nâng cao kiến thức về pháp luật, năng lực chuyên môn phục vụ cho công tác; đã hoàn thành Chương trình học và được cấp Bằng Thạc sĩ Chính sách công tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; tích cực hưởng ứng tham gia phong trào học tập rèn luyện và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua.

Luôn thực hiện tốt kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của cơ quan, có ý thức trách nhiệm trong thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; có cố gắng và nỗ lực phối hợp trong công tác với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

Tích cực tham gia và có ý thức vận động mọi người cùng tham gia các hoạt động của do công đoàn phát động.

Trong 5 năm qua, tôi luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ. Với kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tổng hợp lâu năm, tôi đã tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Lãnh đạo Bộ phân công nhiệm vụ cho các đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đã tham mưu thực hiện công tác xây dựng, theo dõi, đôn đốc và quản lý các nhiệm vụ trong và ngoài Chương trình công tác của Chính phủ, của Bộ có nhiều chuyển biến tích cực, về cơ bản được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ, của Bộ: số lượng đăng ký nhiệm vụ vào Chương trình công tác có xu hướng giảm để đảm bảo tính khả thi, tính trọng tâm; tỷ lệ đề án hoàn thành đúng hạn năm sau cao hơn năm trước. Trong thời gian 5 năm từ 2018 đến 2022, tôi luôn được cấp có thẩm quyền đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm, cụ thể như sau:

Năm	Kết quả đánh giá, xếp loại	Quyết định công nhận
Năm 2018	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Quyết định số 83/QĐ-BNV ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Năm 2019	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Quyết định số 77/QĐ-BNV ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Năm 2020	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Quyết định số 1153/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Năm 2021	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Quyết định số 16/QĐ-BNV ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Năm 2022	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Quyết định số /QĐ-BNV ngày /2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Trong 5 năm qua, tôi đã có 05 sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp cơ sở, cụ thể như sau:

Năm	Nội dung sáng kiến	Quyết định công nhận
Năm 2018	Xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng giao các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ	Quyết định số 2621/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Năm 2019	Hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc tại Bộ Nội vụ	Quyết định số 1079/QĐ-BNV ngày 12/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Năm 2020	Tham mưu xây dựng Quyết định số 928/QĐ-BNV ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa	Quyết định số 1132/QĐ-BNV ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Năm 2021	Đề xuất xây dựng hệ thống thông tin báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ để kết nối liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia	Quyết định số 1215/QĐ-BNV ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Năm 2022	Tham mưu xây dựng chương trình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022	Quyết định số 907/QĐ-BNV ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Hình thức khen thưởng

Năm	Hình thức khen thưởng	Quyết định công nhận
Năm 2017	Bằng khen Bộ trưởng	Quyết định số 56/QĐ-BNV ngày 17/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích 02 năm liên tục 2016 – 2017 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Năm 2019	Bằng khen Bộ trưởng	Quyết định số 1133/QĐ-BNV ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích 02 năm liên tục 2018 – 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2. Danh hiệu thi đua

Năm	Danh hiệu thi đua	Quyết định công nhận
Năm 2020	Chiến sĩ thi đua cơ sở	QĐ số 20/QĐ-BNV ngày 07/01/2021 về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2020

Căn cứ quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ kết quả công việc và thành tích đã đạt được nêu trên, tôi trân trọng đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Nội vụ trình Bộ trưởng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Đăng Minh

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thị Quyên Thu

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG



Phạm Thị Thanh Trà